

โครงการที่ 4 e-Payment ภาครัฐ

* เป็นการพัฒนาการรับเงินและจ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์และส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลกลาง ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างถูกต้องทั่วถึงและเท่าเทียม

* เพื่อให้รัฐบาลสามารถจัดสวัสดิการช่วยเหลือประชาชนได้ ตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสำหรับเด็กและครอบครัว สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิการคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ รวมทั้งการช่วยเหลืออื่น ๆ

* ด้วยการให้ความช่วยเหลือหรือจ่ายเงินสวัสดิการแก่ประชาชน ที่รัฐต้องการให้ความช่วยเหลือผ่านเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อให้ถึงมือประชาชนโดยตรง โดยเริ่มจ่ายเงินสวัสดิการผ่านเลขบัตรประชาชน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป



โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment

* มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของไทยให้เป็น การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ภายใต้นโยบาย “ว่องไว มั่นใจ ปลอดภัย”

* ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผ่านทางบริการ **พร้อมเพย์ (PromptPay)** ซึ่งถือเป็นบริการโอนและรับโอนเงินแบบใหม่ ที่เป็นทางเลือกการชำระเงินที่ง่ายขึ้น ไม่ต้องถามเลขที่บัญชีธนาคาร ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สาขาธนาคาร รับเงินภาษีคืนที่ง่ายและรวดเร็ว ผ่านพร้อมเพย์ ที่สำคัญค่าธรรมเนียมถูกลงมาก โอนไม่เกิน 5,000 บาท ฟรีค่าธรรมเนียม

* ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจะเข้าถึงบริการทางการเงิน ได้มากขึ้น โดยการเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินผ่านทาง **การส่งเสริมการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์** จะมีการกระจายอุปกรณ์รับชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่า **เครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ** ไปยังหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จะมีร้านค้าที่รองรับบัตร มากขึ้น ประชาชนจะสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวกขึ้น แม้แต่ร้านค้าเล็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล

* การส่งผ่านสวัสดิการจากภาครัฐสู่ประชาชนทุกคน อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง รวดเร็ว และถูกต้อง

* บูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดการใช้กระดาษ สะดวกรวดเร็วในการจัดส่ง และเก็บเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

* ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศไทย



National e-Payment

โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-Payment



โครงการที่ 1 บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์ PromptPay”

* พร้อมเพย์เป็นทางเลือกใหม่ในการโอนเงินและรับเงินที่ทำให้มีความสะดวกมากขึ้น มีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าบริการโอนเงินข้ามธนาคารแบบเดิม ส่วนบริการโอนเงินแบบเดิมก็ยังมีอยู่

* ระบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกมากขึ้น คือ ในการโอนเงินผู้โอนไม่จำเป็นต้องขอเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับโอน เพียงแต่ทราบหมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือ เลขประจำตัวประชาชนของผู้รับก็โอนเงินไปให้ได้

* ระยะเวลาแรกเป็นการลงทะเบียนเพื่อให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคล ส่วนการโอนของนิติบุคคลจะเปิดให้ลงทะเบียนระยะถัดไป

* เปิดลงทะเบียน วันที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นไป

* ให้บริการโอนเงินระหว่างบุคคล วันที่ 31 ต.ค. 59 เป็นต้นไป

* สามารถลงทะเบียนได้ที่ สาขาธนาคาร, Mobile Banking, Internet Banking, หรือ ตู้ ATM (สอบถามเพิ่มเติมได้จากธนาคารที่ใช้บริการ) หลักฐานประกอบการลงทะเบียน คือ สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง และโทรศัพท์มือถือที่ต้องการใช้ลงทะเบียน

* ระบบพร้อมเพย์มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงระดับสากล เทียบเท่าบริการอื่น ๆ ในปัจจุบัน และ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีการตรวจสอบเป็นประจำ



โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์

* การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์และการขยายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนภาคธุรกิจ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้บริการชำระเงินผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสื่อการชำระเงินที่สะดวก พกพาง่าย และประชาชนคุ้นเคยมากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ

* การใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะบัตรเดบิต จะช่วยลดการใช้เงินสดในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ในด้านผู้รับเงินจะลดภาระในการดูแลและตรวจนับเงิน โดยจะได้รับเงินเข้าบัญชีโดยตรงและถูกต้องครบถ้วน ในส่วนของภาคธนาคารก็จะลดต้นทุนในการบริหารจัดการและขนส่งเงินสดได้อีกจำนวนมาก

* บัตรเดบิตมีความปลอดภัยสูงขึ้นด้วยมาตรฐานชิปการ์ด ช่วยลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงบัตร

เดือนกันยายน 2559 เป็นต้นไป จะมีการกระจายอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการชำระเงินของประชาชนทั่วประเทศ รองรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

* ประชาชนจะสามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตได้แม้ว่าจะเป็นการชำระเงินมูลค่าต่ำ (ทดแทนการใช้เงินสด) เนื่องจากร้านค้าหรือหน่วยงานที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงิน จะมีค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมที่ถูกลง ทำให้การรับเงินด้วยบัตรสามารถกระจายได้ในร้านค้าทุกจังหวัด



โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การบูรณาการระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีในการจัดการเรื่องภาษี โดยผู้เสียภาษีสามารถ :

* ลดต้นทุน ระยะเวลา และขั้นตอนในการจัดทำเอกสารและการชำระภาษี

* ยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้สะดวกรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

* จัดทำและจัดส่งใบกำกับภาษีและใบรับทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการคำนวณใบพรอมแดน

นอกจากนี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปผู้เสียภาษีจะได้รับเงินคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้รวดเร็วผ่านระบบพร้อมเพย์

